

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

bùng phát, lây lan trên địa bàn. Các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch; vừa chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, vừa phù hợp với đặc thù của tỉnh và diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, bảo đảm vừa phòng, chống dịch, đảm bảo điều kiện để Nhân dân vui xuân ngày Tết an toàn. Hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp bệnh nhân F0 có triệu chứng bệnh nặng, các trường hợp thương tích, tai nạn giao thông. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

3. Phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái" của dân tộc và quê hương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân, người làm việc tại các khu, cụm công nghiệp có

hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng đang đi tuyến đầu chống dịch, vùng khó khăn, khu cách ly, điều trị tập trung và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

4. Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, đón nhận khen thưởng, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2022), kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022) và các ngày kỷ niệm khác, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội... cần bảo đảm thiết thực, trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Cần chú ý vào tình hình cụ thể của cấp ủy, chính quyền các địa phương cần nhắc nhở, trọng,

xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo đảm phù hợp tình hình từng địa phương. Các cấp, các ngành, địa phương tăng cường quản trị, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; không để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hiểu không đúng hoặc lợi dụng việc thực hiện Nghị định để gây mất an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

5. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

6. Làm tốt công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết; các tổ chức tín dụng bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM/POS hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. Thực hiện tốt các giải pháp, kế hoạch bảo đảm cung ứng điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, không cắt điện trong dịp Tết. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng

kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Tập trung tối đa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và trở lại hoạt động ổn định ngay sau dịp nghỉ Tết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, tăng thu nhập và quan tâm chăm lo Tết cho người lao động. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay nhiệm vụ, không để chậm trễ ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án phòng ngừa, phát hiện sớm và ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn mỗi địa phương, đơn vị. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn

giao thông; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tuyệt đối an toàn từ xa trước, trong và sau các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh.

8. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022, tạo sự khởi đầu tốt đẹp ngay từ đầu năm, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quản trị, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Chỉ thị này; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu nổ; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu đạt được của đất nước, của địa phương, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới. Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

137.472 NGƯỜI THAM GIA ĐỢT 2...

(Tiếp theo trang 1)

có phổ điểm cao, trả lời đúng 15 câu hỏi là thành phố Thái Bình, Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ. Kết thúc đợt 2, Ban giám khảo đã chấm và đề nghị Ban tổ chức cuộc thi công nhận các cá nhân đạt giải theo đúng thể lệ cuộc thi gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích.

Đợt 3 cuộc thi bắt đầu từ 10 giờ ngày 19/12/2021 đến 10 giờ ngày 26/12/2021. Để cuộc thi tiếp tục được tiến hành bảo đảm chất lượng, thu hút được nhiều người tham dự, Ban tổ chức cuộc thi đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo ban tuyên giáo, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng, tham gia đợt 3 cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố, đài truyền thanh cơ sở, trang/cổng thông tin điện tử, website nội bộ... Ban tuyên giáo các cấp phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, hội viên, đoàn viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI ĐỢT 2

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet

Tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác"

I- Giải nhất: 1 giải

- Hoàng Lan Hương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Bắc Thái Bình.

II- Giải nhì: 2 giải

- Nguyễn Công Hoàng, Trường THPT Tây Thụy Anh, huyện Thái Thụy;
- Phan Khắc Báo, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh.

III- Giải ba: 3 giải

- Nguyễn Phúc Minh Thắng, Trường THPT Chuyên Thái Bình;
- Bùi Đỗ Phương Chi, Trường THCS Trần Phú;
- Đặng Xuân Hoàng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

IV- Giải khuyến khích: 12 giải

- Nguyễn Thị Bình, Huyện đoàn Vũ Thư;
- Đào Hồng Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Nguyễn Thị Thủy, Trường Tiểu học và THCS Phong Châu, huyện Đông Hưng;
- Nguyễn Hải Yến, Trường THCS Nguyễn Tông Quai, huyện Hưng Hà;
- Vũ Xuân Lợi, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ;
- Đoàn Quang Bình, Trường Tiểu học Đông Minh, huyện Tiên Hải;
- Vũ Thị Thường, lao động tự do, thành phố Thái Bình;
- Trần Hải Đăng, UBND xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư;
- Vũ Quang Huy, Hội Nông dân huyện Hưng Hà;
- Vũ Hải Dương, Câu lạc bộ Vòng tay thân ái huyện Thái Thụy;
- Dương Thị Thủy, Trường Tiểu học và THCS Đông Phong, huyện Tiên Hải;
- Đặng Duy Khải, Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư.

CHUẨN HÓA ĐÀO TẠO Y KHOA...

(Tiếp theo trang 1)

Đào tạo (Bộ Y tế), hiện cả nước có 54 trường đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, 42 trường đào tạo được sĩ trình độ đại học, 43 trường đào tạo cử nhân điều dưỡng và 93 trường đào tạo trình độ cao đẳng; hàng năm đào tạo ra trường khoảng 60.000 cán bộ y tế ở các trình độ khác nhau, bảo đảm nguồn cung nhân lực y tế cho xã hội. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về y tế nói chung, chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo y khoa cần được đặc biệt quan tâm, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hội nghị giáo dục y khoa là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, là diễn đàn giúp các cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước trao đổi kinh nghiệm, giải pháp, sáng kiến mới nhằm cải thiện chất lượng đào tạo y khoa.

Hội nghị giáo dục y khoa lần thứ V diễn ra trong hai ngày 18 - 19/12 với các phiên toàn thể, phiên thảo luận chung và các phiên báo cáo khoa học, các cuộc họp vệ tinh và trưng bày poster học cáo khoa học về nhiều lĩnh vực của giáo dục y khoa bậc đại học và sau đại học. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu, nhà quản lý, giảng viên và sinh viên cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề cấp thiết trong giáo dục ngành Y. Được hiện nay như: vai trò của các trường đại học y, được với việc chuẩn bị kỳ thi chứng chỉ hành nghề quốc gia; tự chủ của các trường đại học, kiểm định chương trình đào tạo; các sáng kiến đổi mới trong đào tạo y khoa dựa trên năng lực; chuyển đổi số trong đào tạo y khoa; đổi mới trong chương trình đào tạo nội trú, rằng hàm mật, được, điều dưỡng.

Tiến sĩ Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế)



Hiện nay, chúng ta đang đứng trước giai đoạn chuyển đổi số về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và nhất là tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, điều đó đặt ra cho công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế nói chung, nhiệm vụ của các trường nói riêng để thích ứng được với những chuyển đổi đó, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Vì vậy, với rất nhiều nội dung được đưa ra bàn luận tại hội nghị giáo dục y khoa lần thứ V sẽ tạo cơ hội để các đại biểu được trao đổi, thảo luận và thu nhận được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm về công tác đào tạo, qua đó thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhà trường trong thời gian tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Qua 53 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo trên 27.000 sinh viên tốt nghiệp đại học lĩnh vực khoa học sức khỏe, gần 3.000 học viên tốt nghiệp bậc học sau đại học, trong đó có nhiều tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, đào tạo gần 1.000 bác sĩ cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, góp phần vào thành tích to lớn của ngành trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và làm nhiệm vụ quốc tế. Nhà trường cũng thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó nhiều nghiên cứu đã góp phần giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng, cung cấp sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng. Tại hội nghị giáo dục y khoa lần thứ V, Ban tổ chức hội nghị đã chuẩn bị để các diễn giả trong và ngoài nước đến từ các trường đại học y và được trình bày và các nước Mỹ, Anh, Úc trao đổi, thảo luận về các vấn đề cấp thiết trong giáo dục ngành Y. Được hiện nay. Những ý kiến của các diễn giả, các cá nhân, đơn vị trong hội thảo của hội nghị lần này đã đóng góp quan trọng vào chiến lược và định hướng đào tạo nhân lực y tế cho đất nước.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Cảnh báo gia tăng tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh ĐT.456

Tuyến đường tỉnh ĐT.456 trên địa bàn huyện Thái Thụy được thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế đạt 80km/giờ, được hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay. Tuyến đường này khá đẹp và thông thoáng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây tuyến đường này xuất hiện nhiều điểm đen về tai nạn giao thông.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy thực thi nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Công an huyện Thái Thụy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 7 người. Trong đó, riêng tuyến đường tỉnh ĐT.456 đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết và 3 người bị thương. Ông Nguyễn Thanh Sơn, tổ trưởng tổ tự quản thôn Trà Hối, xã Thụy Bình (Thái Thụy) cho

biết: Từ đầu năm đến nay, tuyến đường tỉnh ĐT.456 đoạn qua địa phận xã Thụy Bình giao với xã Thụy Liên đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông, trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân là do nhiều thanh niên tham gia giao thông thường lạng lách, đánh võng, phóng

nhANH, vượt ẩu, thiếu quan sát nên khi đi đến các ngã ba, ngã tư bị hạn chế tầm nhìn đột ngột nên gây ra tai nạn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung các vạch chỉ đường, hệ thống biển báo hạn chế tốc độ để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết được đến đoạn đường nguy hiểm để tự phòng, tránh.

thì người bị nạn thường bị thương nặng hoặc nguy hiểm về tính mạng. Tuy không phải khu vực đông dân cư nhưng tôi nghĩ cơ quan chức năng nên đặt biển báo hạn chế tốc độ ở khu vực này để hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao; bên cạnh đó, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao dẫn đến tai nạn giao thông có dấu hiệu gia tăng. Đại úy Đỗ Văn Kết cho biết thêm: Để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn dịp cuối năm, Công an huyện Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tăng cường rà soát, tìm hiểu nguyên nhân cụ thể gây mất an toàn giao thông tại từng điểm đen để đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức lắp đặt thêm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và gỡ giảm tốc để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.

HƯNG HÀ
Trao tặng hơn 800 lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo và nhân dân

Chiều ngày 18/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện Hưng Hà tổ chức trao tặng hơn 800 lá cờ Tổ quốc cho 4 nhà chùa, 1 giáo xứ và 700 hộ dân thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng.

Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện đã huy động các ban, ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp tổ chức trao tặng 600 lá cờ và 18 lá cờ khổ lớn cho giáo xứ Hà Xá 1, xã Tân Lễ và giáo xứ Duyên Lăng, họ giáo Trại Đồng, họ giáo Dương Khê (xã Minh Hòa).

Việc trao tặng cờ Tổ quốc cho các giáo xứ và nhân dân góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo thành nét đẹp văn hóa treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, tết của các tầng lớp nhân dân.

THANH THUY

QUỲNH PHỤ
222 doanh nghiệp, trên 16.700 lao động được hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLD) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, qua rà soát, đến nay toàn huyện Quỳnh Phụ đã có trên 16.700 NLD, 222 doanh nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Cụ thể, đã có 16.696 lao động của 219 doanh nghiệp (DN) được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền tạm tính 4,78 tỷ đồng; hỗ trợ 7 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương của 2 DN gần 21 triệu đồng; hỗ trợ 38 lao động của 7 DN, đơn vị có NLD bị ngừng việc 59 triệu đồng; hỗ trợ 16 trường hợp F0, F1 số tiền 25,76 triệu đồng và hỗ trợ thêm đối với 6 trẻ em là F0, F1 số tiền 6 triệu đồng; hỗ trợ 9 hộ kinh doanh 27 triệu đồng; hỗ trợ 1 DN để trả lương ngừng việc cho 54 lượt lao động với số tiền 165 triệu đồng.

Thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tổ chức rà soát NLD và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

NGUYỄN CƯỜNG

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 17/12/2021, Văn phòng công chứng Trần Thị Nhiều chuyển trụ sở đến số nhà 301 đường Long Hưng, khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình theo giấy phép số 18/TP-ĐKHHĐ-C ngày 16/12/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

NGUYỄN THỚI